

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑	นายตรีวัฒน์	สุขศรีพัฒน์	ประธานสภา อบต.หินเหล็กไฟ
๒	นายหวัด	ด่านกลาง	รองประธานสภา อบต.หินเหล็กไฟ
๓	นายธเนศวร์	จันทน์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑
๔	นายปรีชา	ทองประดิษฐ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑
๕	นายธงชาติ	บุญรอด	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒
๖	นายชู	เรืองดี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒
๗	นายสงัด	กลิ่นสุคนธ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
๘	นายอภิชาติ	ชูลพันธ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔
๙	นายบุญเกล้า	ตั้งถาวรการ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔
๑๐	นางสาวกรรณา	สร้อยสง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕
๑๑	นางปวันรัตน์	รอดพัน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕
๑๒	นายนิยม	อิมออบ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖
๑๓	นายมานัต	พุลเพิ่ม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘
๑๔	นายกอบชัย	บานแย้ม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘
๑๕	นายณรงค์เดช	อินมี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙
๑๖	นายดำรงค์	ปุยอรุณ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐
๑๗	นายเอกชัย	เจิมสุวรรณ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐
๑๘	นางสาวพรทิพ	อุทัยธรรม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑
๑๙	นางปรางทิพย์	พรหมเชื้อ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑
๒๐	นายบุญอ้าย	ทรัพย์มา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒
๒๑	นางสาวเรณู	ฤทธิ์มาก	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒
๒๒	นายจิระ	เอ็งพัศรี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓
๒๓	นายพงศธร	จันทร์ศิริ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓
๒๔	นายสายชล	บุบผา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔
๒๕	นายบุญสืบ	ดิษฐ์ทองคำ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔
๒๖	นายสุตจิต	กลิ่นอยู่	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕
๒๗	นางปราณี	พานพวง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖
๒๘	นายภมร	อยู่เย็น	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖
๒๙	นางสาวอนุลักษณ์	ทองโสภา	เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม (ลาการประชุม)

๑	นายจรัส	อุซุภาพ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
๒	นายชาญชัย	ทองไทย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗

ติตราชการ

นางจิราพร	รอดภัย	เลขานุการสภา อบต.หินเหล็กไฟ
-----------	--------	-----------------------------

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายนาวิน	มูลมงคล	นายก อบต.หินเหล็กไฟ
๒	นายสมพันธ์	ศรีสุวรรณ	รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ
๓	นายจรูญ	แจ่มวิภูกุล	รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ
๔	นายจักริน	พ่วงดี	หัวหน้าสำนักปลัด
๕	นายรัชพล	เสื่อสะอาด	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖	นางสาววิจิตรา	ฉิ่งเล็ก	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม
๗	นายพงศ์ศักดิ์	นาคโต	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘	นางสาวกุลศิริ	เกษรมาลา	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
๙	นางสาวกนกพัชร	บ่อน้อย	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๑๐	นางสาวปนัดดา	ศันเสนียกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๑	นางพิรพรรณ	ไพบูลย์อนันต์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๒	นางสาววราพร	ศรีชัยนาท	ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
๑๕	นายสุพชัย	ยิ้มละมัย	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๖	นางดาวพระศุภร์	ม่วงศรี	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๑๗	นางสาวสุจิตรา	โชติรัตนฤทธิ์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๑๘	นางสาวศศิธร	จันทร์ปลูก	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๑๙	นายโชค	ประสารพานิช	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๒๐	นายชุมพร	นาคประสพสุข	ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวหิน
๒๑	นายวัชรพงศ์	สรรพพันธ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหียง
๒๒	นางกมลทิพย์	อิงปัญญาภ	
๒๓	(แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโปลด์
๒๔	นายอำพร	ชัยชนะ	กำนัน
๒๕	นายมล	พิมพ์สวัสดิ์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒
๒๖	นางปรางทิพย์	อ่วมด้วง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔
๒๗	นายปทิว	เรืองอร่าม	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗
๒๘	นายกิตติภพ	จันทร์ศิริรักษ์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘
๒๙	นายธีรพงศ์	อินมี	สารวัตรกำนัน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙

ระเบียบวาระก่อนการประชุม

ประธาน

มีเรื่องแจ้งก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม คือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ ติดตามการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ดังนั้น จึงต้องคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว สำหรับการประชุมในครั้งนี้

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๑๙ วรรคท้าย ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใดถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ

ข้อ ๑๘ วรรคสอง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

ประธาน

ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราวสำหรับการประชุมครั้งนี้ โดยมีผู้สมาชิกฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน

รองประธาน

เสนอ นางสาวอนุลักษณ์ ทองโสภา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๕

ผู้รับรอง ๑. นายณรงค์เดช อินมี ส.อบต.หมู่ที่ ๙

๒. นายธงชาติ บุญรอด ส.อบต.หมู่ที่ ๒

ประธาน

มีผู้ใดจะเสนอชื่อท่านอื่นหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธาน

หากไม่มี นางสาวอนุลักษณ์ ทองโสภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว สำหรับการประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ อบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ (ครู ค) วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

ประธาน

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำแผนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๙ โดยกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดอบรมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จัดอบรมวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อำเภออบรมวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค) ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ และครู ก

ครู ข และครู ค เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๖ มิถุนายน - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้การเผยแพร่นโยบายรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำเภอหัวหินได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จากกลุ่มเป้าหมาย ตัวแทน หมู่บ้านละ ๔ คน จากพื้นที่ตำบลทับใต้และหินเหล็กไฟ จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภา

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม โดยให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ยุติติขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สามปี (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ฉบับที่ ๔

ผู้เสนอญัตติ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

นายนาวิน มุลมงคล

ด้วยปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้รับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหา การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร จากผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภา อบต. หินเหล็กไฟ ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากในการดำรงชีวิตประจำวัน บ่อบาดาลซึ่งใช้ในการผลิตระบบประปาหลายหมู่บ้านใช้งานมาเป็นเวลาหลายปี ประสบปัญหาน้ำแห้ง บางแห่งน้ำไม่เพียงพอต้องทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อถัง และวางท่อขยายเขตประปาไปยังกลุ่มประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ก่อให้เกิดความยากลำบากในการดำรงชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟพิจารณาแล้วเล็งเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผน เพื่อบำบัดความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟสามปี (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ รายละเอียดปรากฏตามร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟสามปี (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ ซึ่งได้นำเสนอที่ประชุมได้พิจารณา (รายละเอียดตามร่าง แผนฯ)

นายณรงค์เดช อินมี

ส.อบต.หมู่ที่ ๙

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ โดยในการเตรียมการเรื่องโครงการแก้ไขปัญหากลุ่มภัยแล้งทาง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้มีการเชิญประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อเตรียมเสนอโครงการ เหตุใดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ จึงไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนฯเพิ่มเติม เพิ่งจะมาเสนอสภาฯ ในวันนี้ เหตุใดจึงล่าช้า

<p><u>นายบุญเกล้า ตั้งถาวรกร</u> <u>ส.อบต.หมู่ที่ ๔</u></p>	<p>ไม่ประสานการทำงานกันหรืออย่างไร</p> <p>ขอสอบถามผู้อำนวยการกองช่างว่า การขุดสระ ขุดลอกลำห้วย สามารถทำได้หรือไม่ น้ำลึกประมาณ ๑ เมตร ต้องเอาดินเลนออกก่อน และเมื่อขุดตามปริมาณงานแล้ว จะเอาดินจากการขุดไปไว้ที่ใด</p>
<p><u>นายรัชพล เสือสอาด</u> <u>ผู้อำนวยการกองช่าง</u></p>	<p>เรื่องปริมาณงาน ต้องทำตามหลักเกณฑ์ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะต้องตรวจสอบคูหน้างานอีกครั้งหนึ่ง สำหรับดินขุด จะกองอยู่ข้างบริเวณที่ดำเนินการ</p>
<p><u>นายณรงค์เดช อินมี</u> <u>ส.อบต.หมู่ที่ ๙</u></p>	<p>ขอสอบถามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟว่า มีกี่ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการขุดลอกสระ เพราะได้เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เห็นว่ามียูอยู่หลังเดียว</p>
<p><u>นายนาวิน มุลมมงคล</u> <u>นายก อบต.หินเหล็กไฟ</u></p>	<p>สระน้ำลูกนี้มีแต่ดินตะกอน หากดำเนินการขุดลอกแล้ว ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์อย่างแน่นอน เพราะมีท่อประปาส่งน้ำอยู่</p>
<p><u>นายสุดจริต กลิ่นอยู่</u> <u>ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕</u></p>	<p>อำนาจการใช้จ่ายงบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใช่หรือไม่</p>
<p><u>ประธาน</u></p>	<p>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนสถานการณ์ภัยแล้ง เมื่อมีประกาศภัยฯ ส่วนการติดตั้งถังประปา ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างต้องบรรจุไว้ในแผนฯ ก่อน แล้วจึงขออนุมัติสภาฯ ในการใช้จ่ายงบประมาณเงินสะสม</p>
<p><u>นายสุดจริต กลิ่นอยู่</u> <u>ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕</u></p>	<p>เกรงว่าจะดำเนินการไม่ทัน ภายในกรอบระยะเวลา</p>
<p><u>นายรัชพล เสือสอาด</u> <u>ผู้อำนวยการกองช่าง</u></p>	<p>การประมาณราคาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นทุกโครงการแล้ว เหลือเพียงเมื่อจะดำเนินการต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางอีกครั้งเท่านั้น</p>
<p><u>นายณรงค์เดช อินมี</u> <u>ส.อบต.หมู่ที่ ๙</u></p>	<p>ทราบว่ามีหน่วยงานของทหารเข้ามาในพื้นที่เพื่อช่วยในการขุดลอกลำห้วย ขุดลอกสระ ไม่ทราบว่า อบต.รับทราบเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากเป็นจริงจะได้ประสานการดำเนินการในโครงการจะให้ทหารช่วยดำเนินการ เพื่อประหยัดงบประมาณของทาง อบต.</p>
<p><u>นายนาวิน มุลมมงคล</u> <u>นายก อบต.หินเหล็กไฟ</u></p>	<p>ผมได้รับหนังสือแล้ว โดยในการขุดลอกแต่ละหมู่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านประสานการดำเนินการกับหน่วยงานของทหาร</p>
<p><u>นายนิยม อัมอาบ</u> <u>ส.อบต.หมู่ที่ ๖</u></p>	<p>ขอสอบถามกองช่างว่าการเจาะบ่อบาดาล มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ใดหรือไม่ ที่กำหนดไว้ว่าต้องห่างจากเขตไฟฟ้ากี่เมตร</p>
<p><u>นายรัชพล เสือสอาด</u> <u>ผู้อำนวยการกองช่าง</u></p>	<p>ไม่มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ใด กำหนดไว้ แต่ ณ จุดที่ดำเนินการก่อสร้างหอดังประปา ต้องมีความพร้อมของระบบไฟฟ้า เพราะเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า เพื่อให้สามารถใช้งานหอดังประปาได้</p>
<p><u>ประธาน</u></p>	<p>การบริหารระบบประปา เป็นการดำเนินการของคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน เพราะฉะนั้นจะต้องหาวิธีการบริหารจัดการด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด เพื่อให้สามารถใช้น้ำได้</p>
<p><u>รองประธาน</u> <u>นายธงชาติ บุญรอด</u></p>	<p>หมู่ที่ ๗ ขอเพิ่มเติมโครงการขยายเขตไฟฟ้า ซ.สุขเป่ง</p> <p>หมู่ที่ ๒ ขอเพิ่มเติมโครงการ</p>
<p><u>ส.อบต.หมู่ที่ ๒</u></p>	<p>- ซ่อมฝายสามพันนามระหว่าง หมู่ ๒ ติดต่อ หมู่ ๓</p> <p>- ขยายเขตวางท่อประปา ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร</p>

นายบุญเกล้า ตั้งถาวรการ

ส.อบต.หมู่ที่ ๔

นางสาววันรัตน์ รอดพัน

ส.อบต.หมู่ที่ ๕

.....

ส.อบต.หมู่ ๘

นายดำรง ปยุอรณ

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐

นายบุญอ้าย ทรัพย์มา

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒

นายสุดจรีต กลิ่นอยู่

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕

ประธาน

หมู่ที่ ๔ ขอเพิ่มเติมโครงการ

- ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอดังประปาแชมเปญ ซอย กม.๑๖

หมู่ที่ ๕ ขอเพิ่มเติมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอดังประปาแชมเปญ ซอยพัฒนา และขุดลอกสระสาธารณะ

หมู่ที่ ๘ ขอเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด ๒ แรง บริเวณบ่อโครงการที่ ๑๑ (บ่อลูกเก่า)

หมู่ที่ ๑๐ ขอเพิ่มเติมโครงการ

- ขยายเขตไฟฟ้าเข้า ซอยม้งช่วงค์ พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งประปาแชมเปญ พร้อมขยายเขตประปา

หมู่ที่ ๑๒ ขอเพิ่มเติมโครงการ

- ขยายเขตไฟฟ้าจากถนนบายพาสไปวัดสามพันนาม

หมู่ที่ ๑๕ ขอเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด ๑๕ แรง

ท่านสมาชิกต้องเข้าใจว่าทุกโครงการที่จะใช้งบประมาณเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ต้องเป็นโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน ต้องดูผลกระทบที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวนครัวเรือนและการใช้ประโยชน์ และที่สำคัญคือต้องมีการประมาณราคาไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ทันต่อกรอบระยะเวลา

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ข้อ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

ประธาน

ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟสามปี (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้เสนอต่อที่ประชุม และโครงการที่ได้เสนอเพิ่มเติมในวันนี้หรือไม่

ที่ประชุม

มีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟสามปี (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ รวมทั้งโครงการที่ได้เสนอเพิ่มเติมในที่ประชุม

๕.๒ ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ผู้เสนอญัตติ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

นายนาวิน มุลมมงคล

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

ด้วยสำนักงานปลัด กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้เสนอเรื่องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อให้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามรายการ ดังนี้

สำนักงานปลัด

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่โอน	งบประมาณหลังโอน	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑,๙๗๒,๐๐๐	๖๘๖,๕๖๕	๒,๐๐๐ -	๖๘๔,๕๖๕	โอนลด เพื่อไปตั้งจ่ายเพิ่ม หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รายการ จัดซื้อฟวงข้างรถมอเตอร์ไซด์พร้อมหลังคา
				๖๘๔,๕๖๕	๘๔,๐๐๐ -	๖๐๐,๕๖๕	โอนลด เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ รายการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล (งานแผนที่ภาษีฯ)
รวมโอนลด					๘๖,๐๐๐		
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อฟวงข้างรถมอเตอร์ไซด์พร้อมหลังคา	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๒,๐๐๐ +	๑๘,๐๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล (งานแผนที่ภาษีฯ)	-	-	๘๔,๐๐๐ +	๘๔,๐๐๐	
รวมโอนเพิ่ม					๘๖,๐๐๐		

กองช่าง

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่โอน	งบประมาณหลังโอน	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน ส่วนราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างขยายเขตวางท่อประปาพร้อมอุปกรณ์ ซอยน้ำขึ้น-ซอยโรงน้ำหมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ	๗๐๐,๐๐๐	๑๑๔,๑๐๐	๕๘๕,๙๐๐ -	๑๕,๙๐๐	โอนลด เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่วิรัตน์ ๒ (ต่อจากโครงการเดิม ปี ๒๕๕๙) หมู่ที่ ๑๕ ผิวจางกรว้าง

								๔.๐๐ ม. ยาว ๓๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตร.ม. ใหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. สร้างตามแบบแปลนของ อบต.หินเหล็กไฟ และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
รวมโอนลด					๙๘,๒๐๐			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรวีร์ตัน ๒ (ต่อจากโครงการเดิม ปี ๒๕๕๙) หมู่ที่ ๑๕ ฝิวจรรยากว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตร.ม. ใหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. สร้างตามแบบแปลนของ อบต.หินเหล็กไฟ และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	-	๙๘,๒๐๐	+	๙๘,๒๐๐	
รวมโอนเพิ่ม					๙๘,๒๐๐			

กองช่าง

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่โอน	งบประมาณหลังโอน	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	งานก่อสร้างถนนลูกรัง รอบที่ดินสาธารณะ (ทุ่งเคล็ด) ฝิวจรรยากว้าง ๖.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๘๕๐ ม. หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม ต.หินเหล็กไฟ	๑,๖๑๓,๐๐๐	๘๔๓,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐	-	๒๗๓,๐๐๐	โอนลด ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าต่อเติมและตัดแปลงอาคาร รายการ ค่าต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน
				๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	-	๐	โอนลด ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่างๆ รายการ ค่าก่อสร้างโรงอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน
รวมโอนลด					๘๔๓,๐๐๐			

ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขยาย ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านหนอง คร้า	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	-	๒๐๓,๔๐๐	โอนลด ไปตั้งจ่าย รายการใหม่ หมวดค่าที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่างๆ รายการ ค่าก่อสร้างโรง อาหารสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล หัวหิน
				๒๐๓,๔๐๐	๒๐๓,๔๐๐	-	๐	โอนลด ไปตั้งจ่าย รายการใหม่ หมวดค่าที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่างๆ รายการ ค่าก่อสร้าง หลังคาพร้อมปรับพื้น บริเวณที่ตั้งเครื่องเล่น สนามเด็กเล่น ศพด. บ้านหนองขอ
รวมโอนลด					๒๓๐,๔๐๐			
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขยายสันติสุข (ต่อจาก โครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนอง ขอนใต้	๙๘๗,๔๐๐	๘๙,๔๐๐	๘๙,๔๐๐	-	๐	โอนลด ไปตั้งจ่าย รายการใหม่ หมวด ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่างๆ รายการ ค่าก่อสร้างหลังคา พร้อมปรับพื้นบริเวณ ที่ตั้งเครื่องเล่นสนาม เด็กเล่น ศพด.บ้าน หนองขอ
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขยายฮิลตัน-หม่อนไหม หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	๕๕๐,๘๐๐	๙,๘๗๗	๗,๒๐๐	-	๐	โอนลด ไปตั้งจ่าย รายการใหม่ หมวด ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่างๆ รายการ ค่าก่อสร้างหลังคา พร้อมปรับพื้นบริเวณ ที่ตั้งเครื่องเล่นสนาม เด็กเล่น ศพด.บ้าน หนองขอ
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขยายโชคพัฒนา ๑ เชื่อมต่อ ซอยพัฒนา ๑ (ต่อจากโครงการเดิมปี ๕๘) หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา	๘๔๗,๖๐๐	๒๒๗,๖๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	๗๗,๖๐๐	โอนลด ไปตั้งจ่ายเพิ่ม หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุน ส่วนราชการ เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ ศพด.บ้าน

				๗๗,๖๐๐	๓๒,๐๐๐	-	๔๕,๖๐๐	ว่างโบสถ์ โอนลด ไปตั้งจ่ายเพิ่ม หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุน ส่วนราชการ เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ ติดตั้งมาตรน้ำขนาด ๖ หุน ศพด.อนุบาล หัวหิน
				๔๕,๖๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑๕,๖๐๐	โอนลด ไปตั้งจ่าย รายการใหม่ หมวด ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค รายการ ค่าจ้างเหมา ปรับพื้นบริเวณ ทางเดินเข้าอาคาร ศพด.บ้านหนองซอ
				๑๕,๖๐๐	๑๕,๖๐๐	-	๐	โอนลด ไปตั้งจ่าย รายการใหม่ หมวดค่า ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ติดผนัง (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง
รวมยอดโอนลดทั้งสิ้น					๑,๓๙๗,๖๐๐			

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	ค่าชี้แจงงบประมาณ รายการกรณีมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง	
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	๖๕๐,๐๐๐	๖๐๒,๘๕๐	๔๖,๔๐๐	-	๕๐๖,๔๕๐	โอนลด ไปตั้งจ่าย รายการใหม่ หมวดค่า ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ติดผนัง (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู

					๕๐๖,๔๕๐	๑๕๐,๐๐๐	-	๓๕๖,๔๕๐	จำนวน ๔ เครื่อง โอนลด ไปตั้งจ่ายเพิ่ม หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุน ส่วนราชการ เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายขยายเขต ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ ศพด.บ้าน หนองเหียง
รวมโอนลด						๒๔๖,๔๐๐			
หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมา ณก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน		งบประมา ณหลังโอน	ค่าใช้จ่ายงบประมาณ รายการกรณีมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง	
<u>โอนเพิ่ม/โอน มาตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่</u> ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือ ดัดแปลงอาคาร	ค่าต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลหัวหิน	-	-	๕๗๐,๐๐๐	+	๕๗๐,๐๐๐		
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ก่อสร้างโรงอาหารสำหรับเด็ก รับประทานอาหาร ศพด.อนุบาล หัวหิน	-	-	๓๐๐,๐๐๐	+	๓๐๐,๐๐๐		
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ก่อสร้างหลังคาพร้อมปรับพื้น บริเวณที่ตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก เล่น ศพด.บ้านหนองขอ	-	-	๓๐๐,๐๐๐	+	๓๐๐,๐๐๐		
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วน ราชการ	ขยายเขตไฟฟ้าและอุปกรณ์พร้อม ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ ศพด.บ้านวังโบสถ์	-	-	๑๕๐,๐๐๐	+	๑๕๐,๐๐๐		
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วน ราชการ	ติดตั้งมาตรน้ำขนาด ๖ หุน ศพด. อนุบาลหัวหิน	-	-	๓๒,๐๐๐	+	๓๒,๐๐๐		
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	จ้างเหมาปรับพื้นบริเวณทางเดิน เข้าอาคาร ศพด.บ้านหนองขอ	-	-	๓๐,๐๐๐	+	๓๐,๐๐๐		
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง	-	-	๑๑๒,๐๐๐	+	๑๑๒,๐๐๐		
เงินอุดหนุน	อุดหนุนส่วน ราชการ	ขยายเขตไฟฟ้าและอุปกรณ์พร้อม ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ ศพด.บ้านหนองเหียง	-	-	๑๕๐,๐๐๐	+	๑๕๐,๐๐๐		
รวมโอนเพิ่ม						๑,๖๔๔,๐๐๐			

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓)

หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา ท้องถิ่น

ที่ประชุม

มีการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นที่มาของงบประมาณที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกอง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้

นายสุจดจรีตา ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕ สอบถามแหล่งงบประมาณที่เหลือนมาจากโครงการใด

นายดำรงค์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ เสนอความเห็นกรณีงบประมาณเหลือจากโครงการก่อสร้างใน หมู่บ้าน ควรนำไปพัฒนาภายในหมู่บ้านก่อน

ประธาน

การโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกองการศึกษาฯ จะเห็นได้ว่าเป็นงบที่เหลือ จากการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นงบที่โอนมาดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือ ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.หินเหล็กไฟ ซึ่งยังมีอาคารสถานที่ที่ยังไม่สมบูรณ์ที่จะ รองรับต่อการจัดการเรียนการสอน ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน ที่ยังไม่ มี โรงอาหาร ทำให้ต้องใช้ห้องเรียนทั้งรับประทานอาหาร จัดการเรียนการสอน และทำกิจกรรม อื่นๆ

นายนาวิน มูลมงคล

งบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง หากไม่มีการโอนก็จะตกเป็นเงินสะสม

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

ประธาน

ขอมติที่ประชุมว่าอนุมัติให้โอนงบประมาณตามรายการที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุม

มีมติเสียงข้างมากอนุมัติการโอนงบประมาณตามรายการที่เสนอ

๕.๓ ขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุ

ผู้เสนอญัตติ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

นายนาวิน มูลมงคล

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ มีความประสงค์มอบ ครุภัณฑ์กีฬา ให้กับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อให้ประชาชนใช้สำหรับออกกำลังกาย จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

๑. ลู่วิ่งไฟฟ้า รุ่น V-T3100 จำนวน ๑ เครื่อง
๒. ลู่วิ่งไฟฟ้า รุ่น V-T1100 จำนวน ๑ เครื่อง
๓. จักรยานปั่นเอน รุ่น V-R1100A จำนวน ๑ คัน
๔. จักรยานนั่งปั่น รุ่น V-U200A จำนวน ๑ คัน
๕. โหมยิม รุ่น HG 3000 จำนวน ๑ ชุด

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมวด ๒ การจัดหา

ข้อ ๙ วรรคแรก ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

มีมติเห็นชอบรับมอบพัสดุตามรายการที่เสนอ

ญัตติอื่นๆ / เรื่องอื่นๆ

ท่านใดประสงค์จะเสนอความเห็นหรือสอบถามการดำเนินการใดเกี่ยวกับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ขอเชิญสอบถามได้

ขอสอบถามว่า อบต. จะใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๙ เมื่อใด หากยังไม่ชัดเจน จะได้ดำเนินการร้องขอให้หน่วยงานของทหารเข้ามาดำเนินการให้

สำหรับโครงการที่เข้าแผนพัฒนาตำบลสามปี ฉบับที่ ๔ (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑) วันนี้ ที่เกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง จะเสนอสภาฯ อีกครั้ง เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

ขอแจ้งนัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง ในวันศุกร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รับทราบ

เวลา ๑๒.๒๕ น.

ที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๒ประธานนายธีรพงศ์ อินมีสารวัตรกำนัน ต.หินเหล็กไฟนายนาวิน มุลมงคลนายก อบต.หินเหล็กไฟประธานที่ประชุมปิดประชุม

(ลงชื่อ)



(นางจิราพร รอดภัย)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)



(นายณรงค์เดช อินมี)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙


(ลงชื่อ)



(นายสายชล บุปผา)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางปราณี พานพวง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖

(ลงชื่อ) 
(นายตรีวัฒน์ สุขศรีพัฒน์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ